
 

| สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรง่ใส เป็นกลาง สรา้งสรรคผ์ลงาน มุง่สูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ครั้งท่ี 6/2563 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 
ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๒. ดร.ทินกร  นําบุญจิตต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. ผศ.ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวด ี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒. พล.ต.ท.วุฒ ิ วิทิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ผศ.ดร.สายสมร  สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๖. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๗. รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๙. ผศ.เกษรา ปญญา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๒๐. อ.นิมิต  วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒. วาท่ี ร.ต.อภิสิทธิ ์ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๓. ผศ.ดร.กรวีร ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๔. รศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชมุฉบับน้ีแลว 

ในการประชมุ ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
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ผูเขารวมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต ขันไชย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอินทร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศม์ิ  นาคนิษฐนนท รองอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน ผูชวยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิริ ผูชวยอธิการบดี 
๑๔. รศ.วาท่ี ร.ต.สกล แกวศิริ คณบดีคณะครุศาสตร 
๑๕. ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑๖. ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. อ.ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 
๑๙. ผศ.นิล พันธุคงชื่น รองคณบดี แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒๐. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๒๑. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๒. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๓. ผศ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๔. อ.อํานาจ โกวรรณ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๕. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๖. นางประไพ ปรีชา ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๗. นางสาวกมลรัตน แสนใจงาม ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๘. อ.วาท่ี ร.ต. ดร.ดรุชา รัตนดํารงอักษร อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๒๙. อ.ดร.ภัทรานิษฐ สรเสริมสมบัติ อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๓๐. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๑. อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๒. อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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๓๓. อ.เบญจมาศ สันตสวัสดิ ์ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๔. อ.ดร.หทัยทิพย สินธุยา รองคณบดี  
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

๓๕. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย นักประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
๓๖. วาท่ี ร.ต.หญิง กัญภาสรณ ดวงแกว นักวิชาการศึกษา  

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๓๗. นายมารุต เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๓๘. นายเจนณรงค สุวรรณะ เจาหนาท่ีฝายโสตทัศนูปกรณ 

กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 
๓๙. นายอนันต หมูฝน เจาหนาท่ีฝายโสตทัศนูปกรณ 

กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 
๔๐. นายวราวุธ จันทรส เจาหนาท่ีฝายโสตทัศนูปกรณ 

กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมวา ดวยขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมท้ังภาครัฐไดมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือควบคุม
และปองกันวิกฤตการณการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาดังกลาว จึงสงผลกระทบตอการจัดประชุม 
สภามหาวิทยาลัยและการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกําหนด วาดวย การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และ
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงมีความจําเปนตองมีการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยขอความรวมมือท่ีประชุมเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) กรรมการทานใดประสงค
จะใหความคิดเห็นขอใหยกมือเพ่ือขออนุญาต 2) ระหวางท่ีมีกรรมการใหความคิดเห็นขอใหกรรมการทานอ่ืน
ปดไมโครโฟนของตนเอง และเปดไมโครโฟนของตนเม่ือตองการใหความคิดเห็นเทานั้น 3) ขอความกรุณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนปดเสียงมือถือระหวางการประชุม 4) เนื่องจากเปนการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จะมีการบันทึกภาพและเสียงขณะประชุมไวเปนหลักฐานตอไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
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 ๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 
  1.2.1 มอบโลเกียรติยศ แด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

ครบวาระการดํารงตําแหนงสามป 
 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

แจงท่ีประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน ๔ ราย ไดครบวาระการ
ดํารงตําแหนงสามป ตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 และวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ในการนี้ มหาวิทยาลัย 
จึงขอมอบโลเกียรติยศเพ่ือแสดงความขอบคุณแดกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
ท้ัง ๔ ราย ท่ีไดทุมเท และเสียสละ อยางสูงในการปฏิบัติหนาท่ีเปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ดังนี้  

 ๑.  อาจารย  ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี  ปฏิบั ติหน าท่ี ในตํ าแหน ง “กรรมการ- 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร” ตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 3 เมษายน 2563 

 2. รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรีสกล แกวศิริ  คณบดีคณะครุศาสตร ปฏิบัติหนาท่ี 
ในตําแหนง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร” ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2560  
ถึงวันท่ี 3 เมษายน 2563 

 3. ผูชวยศาสตราจารยสุร ศักดิ์  นุม มีศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร” ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 
2560 ถึงวันท่ี 3 เมษายน 2563  

 4. อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหนาท่ี 
ในตําแหนง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร” ตั้งแตวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560  
ถึงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 
  1.2.2 สรุปมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ในการชวยเหลือนักศึกษา/อาจารย/บุคลากร/ชุมชน/สังคม ในชวง COVID-19 
 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

แจงท่ีประชุมวา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดระยะเวลา 
ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการในการชวยเหลือนักศึกษา/อาจารย/บุคลากร/ชุมชน/สังคม ในชวง COVID-19 
มาโดยตลอด บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําสรุปมาตรการในการชวยเหลือฯ ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1.2.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถาม
วามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมอยางไรสําหรับนักศึกษาท่ีมีฐานะครอบครัวคอนขางยากจน ไมพรอม
สําหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน เชน ไมมีโทรศัพทมือถือ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอร ไมมีสัญญาณ
อินเทอรเน็ต เปนตน  
  2. รองศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยมีการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการเรียนการสอนออนไลนของภาคเรียนท่ี 1/2563 โดยมีการติดกลอง Webcam  
ในหองเรียนทุกหองเพ่ือใหอาจารยผูสอนดําเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน สวนนักศึกษาท่ีไมมีเครื่องมือ
ในการเรียนการสอนแบบออนไลน มหาวิทยาลัยมีการเปดหองเรียนใหนักศึกษาสามารถเขามานั่งเรียน 
ในหองเรียนได ซ่ึงจะมีการจํากัดจํานวนโตะและเกาอ้ี โดยมีการเวนระยะหางตามท่ีรัฐบาลกําหนด ดังนั้น 
อาจารยผูสอนจะตองทราบจํานวนนักศึกษาท่ีจะเขามานั่งเรียนในหองเรียนปกติ นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัย 
ยังมีพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกพรอมเครื่องคอมพิวเตอรและสัญญาน Wifi สําหรับใหบริการนักศึกษาท่ีมีความพรอม
ในการเรียนแบบออนไลนไดใชประโยชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน สํานักหอสมุด สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เปนตน 
  3. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวา 
มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากยิ่งข้ึน เพ่ือประชาสัมพันธสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
ในดานตาง ๆ ใหประชาคมในจังหวัดเชียงใหมไดรับทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 

๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 1.3.1 พระราชกําหนด วาดวย การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม 137 ตอนพิเศษ 30 ก ประกาศ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2563 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมวา ดวยนายกรัฐมนตรี ไดออกพระราชกําหนด วาดวย  
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 30 ก 
ประกาศ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
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 1.3.2 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 122 ง 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมวา ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ไดออกประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของการประชมุ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 122 ง ประกาศ  
ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 

 1.3.3 คําส่ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมวา ดวยนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งศูนยบริหารสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท่ี 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามขอกําหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 127 ง ประกาศ ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา เนื่องจากระเบียบวาระท่ี 2.1 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 
และระเบียบวาระท่ี 4.6.1 เปนวาระลับ เพ่ือใหการประชุมดําเนินการไปอยางตอเนื่อง จึงขออนุญาตนําไป
พิจารณาในวาระทาย โดยขอนําระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ระเบียบวาระท่ี 
4.2.3 – 4.2.5 ระเบียบวาระท่ี 4.3 – 4.5 ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 และระเบียบวาระท่ี 5 ข้ึนมาพิจารณากอน 
จากนั้น จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2.1 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 และระเบียบ
วาระท่ี 6 ตอไป ตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตใหนําระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ระเบียบวาระท่ี 

4.2.3 – 4.2.5 ระเบียบวาระท่ี 4.3 – 4.5 ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 และระเบียบวาระท่ี 5 ข้ึนมาพิจารณากอน 
จากนั้น จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2.1 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 และระเบียบ
วาระท่ี 6 ตอไป ตามลําดับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
  - ไมมี - 

 
๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 4.2.1 การอนุมัติใหปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ปการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 4/2563 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะอนุกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 

1/2563 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ครบถวนตามหลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตร ีประจําปการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน 349 คน ซ่ึงเปนการดําเนินการ
ตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

สําเร็จการศึกษา วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 ระดับปริญญาตรี 349 คน 

   รวม 349 คน 
 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ใหปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน 349 คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ 

 
๔.๒.3 การขอพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย (Bachelor of Science Program in 
Organic Agriculture Innovation) 

 
 รองศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอท่ีประชุมวา  
ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงคจะขอพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
เกษตรอินทรีย (Bachelor of Science Program in Organic Agriculture Innovation) หลักสูตรใหม เพ่ือผลิต
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และพัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรียสมัยใหมท่ีเหมาะสม 
รองรับการปรับตัวเขาสูความเปน New Normal หรือท่ีเรียกวา “ความปกติรูปแบบใหม”  
 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕62 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562  
ไดมีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหมตอสภามหาวิทยาลัย ใหนําเสนอ  
๒ ข้ันตอน ดังนี้  
  ๑)  นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอนวาควรเปดหลักสูตรนี้หรือไม และมีเหตุผลใด  
ท่ีจะเปดหลักสูตรดังกลาว โดยมีขอมูลความตองการของสังคม ความพรอมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะความพรอม
ดานอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และหากไมพรอมมหาวิทยาลัย มีวิธีการอยางไร 
หลักสูตรมีความแตกตางและมีความโดดเดนอยางไรเม่ือเทียบกับของมหาวิทยาลัยอ่ืน กลยุทธในการหาผูเรียน 
และอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา รวมถึงใหระบ ุเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ โดยนําเสนอ
ขอมูลเหลานี้เสนอพรอมโครงสรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 10 นาที  
  ๒)  เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบวาควรเปดจึงนําขอเสนอแนะตาง ๆ กลับไป
พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยให 
ดําเนินการเสนอตามลําดับข้ันตอน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 10 นาที    

 ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหแนวคิด 
และขอเสนอแนะกอนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ใหขอคิดเห็นวาการจัดการเรียนการสอนสามารถรองรับกับนักศึกษาในทุกชวงวัยหรือไม เพราะจากแบบสอบถาม  
มีการสอบถามไปยังกลุมมัธยมศึกษาตอนตน กลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมอายุ 20 ปข้ึนไป จนถึงกลุม 
ผูท่ีมีอายุเกิน 50 ป 

2. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวา 
ตองการเห็นตัวเลขสถิติขอมูลปรากฏอยู ในเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรนี้ รวมถึง
วัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรนี้เพ่ืออะไร 

3. ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอคิดเห็นวา เรื่องนวัตกรรมเกษตรอินทรียเปนเรื่องท่ีจําเปนและเก่ียวของกับความปลอดภัย
ทางอาหาร (Food Safety) เปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID 
– 19 ท่ีผานมา เปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีนาสนใจ สิ่งท่ีสําคัญของหลักสูตรนี้ อีกประการหนึ่ง คือ การเปน 
ผูประเมินเกษตรอินทรียตอไปในอนาคต จะทําอยางไรท่ีจะสรางผูประเมินท่ีมีมาตรฐานดานเกษตรอินทรีย
อยางแทจริง  

4. อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ในอนาคตหลักสูตรนี้จะสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ  
ซ่ึงเปนสถาบันท่ีดําเนินการขับเคลื่อนท้ัง 77 จังหวัด ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีการเกษตรอินทรียท้ังหมดเกือบ 
3,000 ไร ดังนั้น ควรจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมเติมโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตรนี้สอดคลองกับศาสตรพระราชาซ่ึงเปนปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น ประชาชนโดยเฉพาะกลุมผูสูงวัยเปนอีกหนึ่งกลุมเปาหมายของหลักสูตรนี้ท่ีจะเริ่มหากิจกรรมการ



๙ 
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เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว 3) ควรพิจารณาทบทวนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ใหเขากับความเปน New Normal  

5. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ใหขอเสนอแนะวา หลักสูตรนี้ควรมุงเนนภาคปฏิบัติใหมากกวาภาคทฤษฎี ควรใชเวลาไปกับการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง
ใหมากเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรียอยางแทจริง มหาวิทยาลัยมีความไดเปรียบ
ดานพ้ืนท่ีซ่ึงมีพ้ืนท่ีจํานวนมาก อีกท้ังยังสามารถผลิตงานวิจัยออกมาเพ่ือสรางแหลงรายไดเพ่ิมเติมไดอีก
ชองทางหนึ่ง 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ใหขอสังเกต ดังนี้  1) หลักสูตรนี้ระบุไววาเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนเปนสองภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แตโครงสรางหลักสูตรกลุมวิชาภาษากําหนดไวเพียง 9 หนวยกิต เทานั้น จึงคอนขางกังวลวา 
จะเปนหลักสูตรสองภาษาไดตามความตองการหรือไม 2) หากพ้ืนท่ีโดยรอบมีการพนยาฆาแมลง แตมีเพียงพ้ืนท่ี
เล็ก ๆ ท่ีมีเกษตรกรเพียงกลุมหนึ่งท่ีทําเกษตรอินทรีย หากเปนเชนนี้จะมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไรเพ่ือให
เปนเกษตรอินทรียอยางแทจริง 

7. ดร.นิพนธ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นวา หลักสูตรนี้ 
เปนหลักสูตรท่ีมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันอยางมาก ทันสมัย และทันเหตุการณ และเปนหลักสูตรท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) หลักสูตรนี้หากสามารถสรางคุณคาจากพ้ืนท่ีหรือดิน 
ท่ีกันดารอยางพ้ืนท่ีสะลวงไดจะมีประโยชนอยางมาก เนื่องจากในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเชนเดียวกับสะลวง
จํานวนมาก 2) ความพรอมเครื่องมือ/อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีระบุมานั้นเปนเพียงอุปกรณ
ข้ันพ้ืนฐานเทานั้น แตหากตองการเปนเกษตรอินทรียอยางแทจริงเครื่องมือ/อุปกรณเหลานี้ไมเพียงพอตอ 
การพัฒนาหลักสูตรอยางแนนอน โดยหลักการเห็นดวยแตควรวิเคราะหใหรอบคอบเนื่องจากตัวเลขทางสถิติ 
ท่ีระบุมานั้นมาจากกลุมเปาหมายท่ีแทจริงหรือไม 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ ศรีแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ใหขอคิดเห็นดังนี้ 1) หลักสูตรนี้เปนไปตามความตองการของตลาด 2) ควรมีการบูรณาการรวมกับ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) เนื่องจาก adiCET เชี่ยวชาญดานพลังงาน 
ดังนั้น อาจจะชวยในเรื่องของนวัตกรรมทางการเกษตรไดพอสมควร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจอยางมาก 3) 
เกษตรกรคอนขางประสบปญหาเรื่องการตลาดและธุรกิจ ดังนั้น ควรพิจารณาการเพาะปลูกควบคูไปกับการ
คาดการณความตองการของตลาดและธุรกิจในอนาคตเพ่ือปองกันราคาผลผลิตตกต่ํา หากมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเรื่องเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐานเชื่อวาหลักสูตรนี้จะเปนท่ีสนใจของตลาดอยางมาก 

10. ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะวา 
ตนไดมีโอกาสพาผูประกอบการเขามาเยี่ยมดูพ้ืนท่ีสะลวง จํานวน 2 ครั้ง จึงไดทราบมุมมองของผูประกอบการวา 
พ้ืนท่ีสะลวงมีจุดแข็ง คือ มีพ้ืนท่ีท่ีเปนอินทรียประมาณ 200 ไร และยังไมมีผูรุกล้ํา จึงเหมาะแกการปลูกพืชผัก
อินทรียอยางมาก แตดวยพ้ืนท่ีของดินสวนใหญขาดน้ํา จึงตองเรงดําเนินการแกไขปญหาน้ําไมเพียงพอโดยเร็ว และ
ตองสามารถนํามาใชสําหรับเกษตรอินทรียอยางแทจริง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ/อุปกรณท่ีมี
มาตรฐาน เชน เครื่องมือตรวจความหวาน แตปจจุบันยังนําไปใชประโยชนไมเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีโรงเรือน
ตาง ๆ ท่ีสามารถลดความสูญเสียของการผลิตพืชผลทางการเกษตรอินทรียได อยางมาก ท่ีสําคัญควรหาหุนสวน 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในเรื่องนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังสองฝาย ซ่ึงนักศึกษาจะไดเรียนรูและ



๑๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ปฏิบัติงานจริงรวมถึงไดรับคาตอบแทนไปดวย อีกท้ังยังสามารถชวยพัฒนาเรื่องระบบ Post Harvest ใหกับ
มหาวิทยาลัยตอไปได 

11. นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา ควรพิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือความถูกตอง รวมถึงการนําเสนอวาสถาบันการอุดมศึกษาอ่ืน เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ยังไมมีหลักสูตรนี้จริงหรือไม 

12. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวา  
การเขียนหลักการและเหตุผลควรนําสถานการณเกษตรของโลกของประเทศไทยมาพิจารณาเพ่ือประกอบการ
เขียนอางอิงดวยตามลําดับ รวมถึงวัตถุประสงคจะตองตอบโจทยท้ังหมดท่ีไดอภิปรายในวันนี้ บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนี้จะตองเปนไดทุกอยางของเกษตรอินทรีย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบในหลักการและใหขอเสนอแนะในการขอพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย (Bachelor of Science Program in Organic Agriculture Innovation) 
รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ปรับปรุง แกไขตามความเหมาะสม  

 
๔.๒.4 การเปดหลักสูตรระดับปริญญาเอกรวม 2 ปริญญา (Dual Degree) 

ระหวางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน 
และส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และหลักสูตร Doctor of 
Philosophy Program in Precision Manufacturing, Graduated 
Institute of Precision Manufacturing, National Chin-Yi University of 
Technology, Taiwan, ROC 

 
 อาจารย ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) 
นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกรวม 2 ปริญญา 
(Dual Degree) ระหวางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม และหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Precision Manufacturing, Graduated 
Institute of Precision Manufacturing, National Chin-Yi University of Technology, Taiwan, ROC  
ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2563 และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563 เรียบรอยแลว 
 ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาใหแนวคิดและขอเสนอแนะกอนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ใหขอเสนอแนะวา ประเทศไตหวันเปนหนึ่งในหาของประเทศผูปฏิบัติเกษตรชั้นนําของโลก ดังนั้น ประเทศ



๑๑ 
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ไตหวันมีการลงทุนดานนี้จํานวนมาก มีการทํางานรวมกันระหวาง Professor และเกษตรกร โดยรวมแลว
มหาวิทยาลัยในไตหวันจะมุงเนนการปฏิบัติไมไดมุงเนนเฉพาะงานวิจัยเทานั้น หากมหาวิทยาลัยมีความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยทางไตหวันก็จะไดประโยชนในดานของเทคโนโลยีตาง ๆ ดวยเชนกัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
ควรไปเรียนรูใหมาก เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหยั่งยืนตอไป 

2. รองศาสตราจารย  ดร.บุญวัฒน  อัตชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ   
ใหขอคิดเห็นดังนี้ 1) หลักสูตรนี้ไดดําเนินการเปดมาแลวในระดับปริญญาโท จึงตองการทราบวามีนักศึกษา 
ใหความสนใจและผลการดําเนินการของหลักสูตรนี้เปนอยางไร นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลวมากนอย
เพียงใด 2) การศึกษาในระดับปริญญาเอกหัวขอวิจัยเปนเรื่องสําคัญอยางมาก มหาวิทยาลัย Chin – yi  
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีศาสตรใดท่ีมีความสัมพันธและสามารถนํามาบูรณาการเขาดวยกันไดหรือไม 
สามารถนํามาเปนหัวขอวิจัยใหกับนักศึกษาไดหรือไม    

3. อาจารย ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดี adiCET ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา นักศึกษาท่ีศึกษา
อยูในระดับปริญญาโทนั้น มีจํานวนหนึ่งคน เปนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกแลวและไดรับทุนจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ขณะนี้ไดเดินทางกลับมาจากการไปศึกษาแลกเปลี่ยน  
1 ป แลว เพ่ือกลับมาเขียนวิทยานิพนธ สังเกตไดวานักศึกษาท่ีกลับมาจากการศึกษาแลกเปลี่ยนนั้น 
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเกือบทุกดาน สําหรับหัวขอวิจัยนั้นอาจตอเนื่องมาจากระดับปริญญาโท ซ่ึงจะเนนดานการ
อนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีทดแทน โดยอาจจะแฝงไวในรายละเอียดและรูปแบบตาง ๆ  เชน เทคโนโลยีการให
ความเย็นกับเครื่องทําความรอน adiCET ก็จะนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเขาไปรวม และตอยอดไปเปนการ
ประยุกตพลังงานไปชวยในดานอ่ืน ๆ เปนตน 

4. ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอคิดเห็นดังนี้ 1) การลงทุนในระดับปริญญาเอกเปนการลงทุนท่ีมีคาใชจายคอนขางสูง  
ควรพิจารณาอยางรอบคอบวาผลตอบแทนกลับมาคุมคาหรือไม เพราะหลักสูตร Double Degree หรือ Dual 
Degree เปนเรื่องท่ีหลาย ๆ คณะพยายามท่ีจะทํา แตผลสุดทายประสบปญหาหลัก ๆ ไดแก เรื่องภาษาอังกฤษ 
คาใชจายตาง ๆ เม่ือไปอยูตางประเทศ เนื่องจากคาเงิน/ฐานะทางเศรษฐกิจหรือคาครองชีพแตกตางกัน  
2) มหาวิทยาลัยควรมีกลไกและวิธีการอยางไรท่ีจะชวยใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
โดยเฉพาะการตีพิมพเพราะในปจจุบันตองยอมรับวาการตีพิมพนั้นคอนขางยากพอสมควร 3) มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาเผื่อไวในอนาคตหากทําหลักสูตรควบโทเอกไดจะเปนชองทางท่ีดีมาก เพราะนักศึกษาท่ีจะศึกษาตอ
หลักสูตรโทเอกได สวนใหญตองเปนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม ซ่ึงจะเปนประโยชนกับนักศึกษา
อยางมากในการขอรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการขอเปดหลักสูตรระดับปริญญาเอกรวม 2 ปริญญา (Dual Degree) ระหวาง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ
หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Precision Manufacturing, Graduated Institute of Precision 
Manufacturing, National Chin-Yi University of Technology, Taiwan, ROC รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตาม
ความเหมาะสม  

 



๑๒ 
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๔.๒.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563 

 
 อาจารย ดร.ภัทรานิษฐ สรเสริมสมบัติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภา-
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 
ใหคณะวิทยาการจัดการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ 
เชิงสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) : Master of Business Administration in Creative Service Management 
(International Program) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาตามความเหมาะสม และใหดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตอไป นั้น  
 จากนั้น ผูพัฒนาหลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
และไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี   
21 กุมภาพันธ 2563 โดยมีมติเห็นชอบและมอบผูพัฒนาหลักสูตรฯ นําขอเสนอแนะท่ีประชุมสภาวิชาการ 
ไปปรับแกไข แลวใหงานเลขานุการสภาวิชาการเปนผูตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป นั้น  
 บัดนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรฯ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวเชนเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจบริการเชิงสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียด
ตามเอกสาร หมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวีร ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา ใหขอสังเกต ดังนี้ 1) รายวิชาเสริม กลุมวิชาไมนับหนวยกิต BA 5100 หลักการบริหารธุรกิจสําหรับ
ผูบริหาร และ SBM 5501 การสื่อสารภาษาจีนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงรายวิชาเหลานี้จะมีการทดสอบ
นักศึกษากอนใชหรือไม หากผานถึงจะเขาเรียนได หรือวาเปนการจัดการเรียนการสอนใหโดยอัตโนมัติ 2) เม่ือ
พิจารณาสองรายวิชาดังกลาวควรเพ่ิมเติมเรื่องคอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตอีกรายวิชาหนึ่งดวย 3) กลุมวิชา
เลือก รายวิชาการจัดการธุรกิจท่ีพัก และการจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม จะมีหนวยกิตท่ีแตกตาง
จากรายวิชาอ่ืน คือ 3(2-2-5) ในขณะท่ีรายวิชาท่ีเปนการปฏิบัติเสริมนั้น จะมีหนวยกิต ท่ี 3(3-0-6) ดังนั้น  
ในมุมมองของตนเห็นวาหากเปนรายวิชาท่ีปฏิบัติเสริมจากทฤษฎี ควรจัดหนวยกิต เปน 3(3-2-5) เพ่ือเอา
ทฤษฎีเปนรายวิชาหลักแลวปฏิบัติเปนรายวิชาเสริม   

2. รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ใหขอสังเกตวา นักศึกษาจะมีโอกาสหาประสบการณระหวางเรียนท่ีไตหวันหรือไม รวมถึงมีคอรสภาษาจีน 
ในชีวิตประจําวันใหนักศึกษาไดเรียนหรือไมและอาจารยท่ีดูแลหลักสูตรนี้มีโอกาสเรียนดวยไดหรือไม ถามี 
จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและอาจารยอยางมาก รวมถึงควรเปดโอกาสใหอาจารยจากไตหวันมารวมเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาดวย 



๑๓ 
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3. ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรนานาชาติ ภาษาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษใชหรือไม  
แตหากมีนักศึกษาชาวไทยมากกวาชาวตางชาติจะยังคงทําการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใชหรือไม 
เนื่องจากสวนใหญอาจารยมักจะสอนเปนภาษาไทย ในขณะท่ีนักศึกษาคาดหวังกับความเปนนานาชาติ เพราะ
เสียคาธรรมเนียมการศึกษาเขามาในอัตราของหลักสูตรนานาชาติ  

4. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวา  
ควรกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดทําเอกสารประกอบคําสอน และการจัดเวลาการสอน 
ใหชัดเจนและเหมาะสม รวมถึงควรมีการประเมินผูสอนท่ีเหมาะสม 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ ศรีแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ใหขอคิดเห็นวา การจัดทําหลักสูตรนานาชาติเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก ในฐานะท่ีตนดํารงตําแหนง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติมาประมาณ 7 ป ตองยอมรับวาคอนขางเหนื่อยกับ Input ของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง จากขอมูลหลักสูตรนี้ระบุไววาการเรียนการสอน
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสวนตัวเห็นวาควรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด อาจจะมี
อุปสรรคปญหาตาง ๆ บางนั้นถือเปนเรื่องปกติ แตก็ถือวาเปนสิ่งท่ีทาทาย หลักสูตรควรรักษามาตรฐาน ดังนั้น 
การคัดเลือกนักศึกษาเขามาศึกษาตอจะตองเปนนักศึกษาท่ีสามารถเรียนได มิเชนนั้นนักศึกษาจะถูกใหออก 
(Retire) ตามระเบียบการวัดผล โดยเฉพาะอาจารยผูสอนตองมีศักยภาพ ท้ังทางดานภาษาและความรู 
ความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น ๆ จึงขอเปนกําลังใจใหกับหลักสูตรในการดําเนินการและรักษามาตรฐานตอไป 

6. นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะวา การเปดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโทตองมีความแตกตางจากระดับปริญญาตรี ดังนี้ 1) ตองทําวิทยานิพนธ 2) ตองมีความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษ สามารถอธิบายความเปนภาษาอังกฤษได 3) ตองมีความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร 
ท่ีแตกตางจากระดับปริญญาตรี ดังนั้น โดยปกติจะตองเปนแผน ก แบบ ก2 เทานั้น เพราะแผน ข การเรียน
การสอนไมแตกตางจากระดับปริญญาตรี นอกเสียจากวาผูท่ีมาศึกษาตอมีประสบการณการทํางานมาแลว 
อยางนอย 5 ป หรือมีประสบการณการเปนผูบริหารมาอยางนอย 3 ป และ Professor ตองเปนผูท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญอยางมาก ซ่ึงสามารถทําการศึกษาคนควาอิสระ (IS) แตไดความรูความเขาใจเหมือนทํา
วิทยานิพนธ เปนตน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ใหขอคิดเห็นวา คณะวิทยาการจัดการจะมีวิธีการอยางไรตอไปหากนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาตอสวนใหญเปน 
คนไทย จะมีโอกาสท่ีจะปรับตัวจากนักศึกษานานาชาติมาเปนนักศึกษาไทยไดหรือไม เนื่องจากไมแนใจวา
เปาหมายคือตองการรวมมือกับไตหวันใชหรือไม    
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสรางสรรค 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัย
นําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม กอนสงไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตอไป 
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๔.๓  พิจารณาแตงตั้ง 
 
 - ไมมี - 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 
 4.4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ....  
โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4.4.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบฯ ท่ีนําเสนอ 
 
 4.4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  
โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบฯ ท่ีนําเสนอ 
 
 4.4.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง ลดคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค Covid-19 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ลดคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
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ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค Covid-19 โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ลดคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค Covid-19
รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ ท่ีนําเสนอ 
 
 4.4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง ลดคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค Covid-19 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ลดคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค Covid-19 โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ลดคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค Covid-19
รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ ท่ีนําเสนอ 
 
 4.4.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.)  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ ท่ีนําเสนอ 
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 4.4.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. .... 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.)  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเรื่อง กําหนดคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ  
ท่ีนําเสนอ 
 

 4.4.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. .... 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.)  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.7 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ  
ท่ีนําเสนอ 

 

4.4.8 (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณาและมีมติ 
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.8 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะดังนี้  

1) ขอ 4 ไมควรระบุวาใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคทายของขอ 6 เนื่องจากภาษาทางกฎหมายจะไมเขียนเชนนี้ 
แตใหระบุเปนวรรคตอไปแทน 2) ขอ 4 วรรคสอง คําวา “พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา” เปนชื่อเฉพาะตําแหนง 
ใชหรือไม เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ควรนําไประบุไวในคํานิยามดวย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอสังเกตดังนี้ 1) ควรระบุคํานิยามของคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย”  
ใหชัดเจนและครอบคลุมถึงคําวาพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 2) กรณีไมมีกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการท่ีมาจากขาราชการพลเรือน หมายความวา ในสภาคณาจารยและขาราชการไมมีขาราชการพลเรือน
ใชหรือไม เนื่องจากเก่ียวพันถึงเรื่องขององคประกอบของคณะกรรมการตาง ๆ ตอไป 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากขอบังคับฉบับเดิม พ.ศ. 2550 
ขอ 6 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย” ซ่ึง (3) กําหนดใหมีขาราชการพลเรือน 2 คน เปนกรรมการ ประเด็นท่ีขอแกไข
เนื่องจากปจจุบันขาราชการพลเรือนมีจํานวนนอย หากกําหนดสองคนเชนเดิมจะไมมีผูใดเขามาเปนกรรมการได  
จึงตองแกไขเพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมแทน  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  โดยมอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป  
 
 4.4.9 (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

 ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2563 
ไดพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.9 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
  



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 4.4.10 (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เรื่อง ลักษณะการใหทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับทุน 
ระยะเวลาท่ีไดรับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. .... 

 
 ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 ไดพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบ 
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ลักษณะการใหทุน 
การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับทุน ระยะเวลาท่ีไดรับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4.4.10 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะดังนี้  
1) ขอ 2 ควรแกไขเพ่ิมเติมขอความ จากเดิม “ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 4 วรรคหา ประกาศ...” เปน  
“ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 4 วรรคหาของขอ 4 ประกาศ...” 2) ขอ 3 ควรแกไขเพ่ิมเติมขอความ จากเดิม 
“ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 4 วรรคหก ประกาศ...” เปน “ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 4 วรรคหกของขอ 4 
ประกาศ...” 3) ขอ 2 วรรคสอง บรรทัดท่ี 2 แกไขขอความ จากเดิม “และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ โดย...” 
เปน “และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ โดย...”  

2. อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร  
ใหขอเสนอแนะดังนี้ 1) ชื่อประกาศ ใหนําขอความ “(ฉบับท่ี 5)” ข้ึนเปนบรรทัดใหม 2) ใหยกเลิกความใน 
ขอ 4 ท้ังหมด โดยใชความตอไปนี้แทน... จะเกิดความเขาใจเพราะเห็นภาพท้ังหมด 3) วรรคหกใหแกไขเปน
ขอใหมท่ีตอจากของเดิม ซ่ึงตองไปแทรกในวรรคเดิมเพ่ือใหสอดคลองกัน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง ลักษณะการใหทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับทุน ระยะเวลาท่ีไดรับทุน 
วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ....  โดยใหแกไข 
ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 

- ไมมี – 
 
  



๑๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๔.6 พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 4.6.2 การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2562 
ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนดาษ รัชเวทย 

 
 ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบการกําหนด
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ซ่ึงแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นชอบตอไปแลวนั้น 
 ตอมา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงมายังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมวา กรณีท่ีขอเพ่ิมเติมสาขาวิชาเคมี สาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นั้น 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะรวบรวมไวเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ ก.พ.อ. ซ่ึงหากผลการพิจารณาเปนประการใดจะแจงใหทราบตอไป นั้น 
 บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนดาษ รัชเวทย สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการใน “สาขาวิชาเคมี” ไดสงบันทึกขอความ ท่ี อว 0612.06.03/041 ลงวันท่ี  
6 มีนาคม 2563 เพ่ือขอเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จาก “สาขาวิชาเคมี” เปน 
“สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส (รหัส 0134)” ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2562    
 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 
2563 มีมติอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2562 ของ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนดาษ รัชเวทย จาก “สาขาวิชาเคมี” เปน “สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส (รหัส 0134)”  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.6.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนด 
ชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว  
พ.ศ. 2562 ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อโนดาษ รัชเวทย จาก “สาขาวิชาเคมี” เปน “สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส 
(รหัส 0134)” 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
 5.1 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานและผลการรับจายเงินกองทุน 

ในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 กองทุน  
และในระดับหนวยงาน จํานวน 14 กองทุน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี 4464/2562 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานและผลการรับจายเงินกองทุนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 70 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ โดยใหคณะกรรมการฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานและผลการรับ
จายเงินกองทุนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน ๒6 กองทุน ดังนี้   
  ๑)  กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 กองทุน ไดแก  
   ๑.๑)  กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
   1.2) กองทุนพัฒนาบุคลากร  
   ๑.3)  กองทุนสวัสดิการบุคลากร 
   1.4) กองทุนวิจัย 
   ๑.5)  กองทุนพัฒนานักศึกษา  
   1.6) กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   1.7) กองทุนกอสรางองคพระมหาเจดีย 
   ๑.๘) กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 
   1.9) กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
   ๑.10)  กองทุนพัฒนาพ้ืนท่ีสะลวง – ข้ีเหล็ก   
   ๑.11) กองทุนเพ่ือการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา    
   ๑.12)  กองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแมฮองสอน  
  ๒)  กองทุนระดับหนวยงาน จํานวน 14 กองทุน ไดแก     
   ๒.๑)  กองทุนคณะครุศาสตร 
   2.2) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   2.3) กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   2.4) กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
   2.5) กองทุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   2.6) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 
   2.7) กองทุนวิทยาลัยแมฮองสอน 
   2.8) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   2.9) กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   2.10) กองทุนสํานักหอสมุด 
   2.11) กองทุนสํานักทะเบียนและประมวลผล 
   2.12) กองทุนสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
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   2.13) กองทุนวิทยาลัยนานาชาต ิ
   2.14) กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานและผลการรับจายเงินกองทุน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 26 กองทุน ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 
12 กองทุน และระดับหนวยงาน จํานวน 14 กองทุน รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2.1 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 และระเบียบวาระท่ี 6 ตอไป  
 
 ดวยระเบียบวาระท่ี 2.1 ระเบียบวาะรท่ี 4.2.2 และระเบียบวาระท่ี 4.6.1 เปนระเบียบวาระ 
การประชุมลับ ดร.นิพนธ คําพา และนางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีประชุมผานระบบ VDO Conference ดวยโปรแกรม ZOOM ไดให
คํารับรองวาตนไดประชุมอยูในหองแตเพียงผูเดียว ไมมีผูอ่ืนอยูในหองดวย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 2.1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 6 มีนาคม 2563 

(ระเบียบวาระท่ี 2.2 และระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (วาระลับ)) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระท่ี 2.1 เปนการประชุมลับ ขอมูลขาวสารท่ีใชในระเบียบวาระการประชุมนี้  
เปนชั้นความลับ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังนั้น มติระเบียบวาระนี้จึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งท่ี  
6/2563 วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.1 (วาระลับ) โดยจัดทําเปนเอกสารลับแยกเลม 
 
 4.2.2 อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2562 (วาระลับ)  

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
 4.6.1 การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 15 ราย (วาระลับ) 
 

 การประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.6.1 เปนการประชุมลับ ขอมูลขาวสารท่ีใชในระเบียบวาระการประชุมนี้ 
เปนชั้นความลับ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๖ วรรคสาม 
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 ดังนั้น มติระเบียบวาระนี้จึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งท่ี  
6/2563 วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระท่ี ๔.6.1 (วาระลับ) โดยจัดทําเปนเอกสารลับแยกเลม 
 
 จากนั้น นายนราธิป ปากหวาน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนท่ีจะนําไปใชใหทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางสวนบางเรื่องในระหวางการประชุม คือ เฉพาะระเบียบวาระท่ี 
4.6.1 ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เฉพาะระเบียบวาระท่ี 
4.6.1 เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนท่ีจะนําไปใชใหทันการปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมวา กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ  
ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ หองประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอํานวยการ
และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ หองประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ศูนยแมริม 
  
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.  
 
 พัชรินทร สมพุฒิ มนสิชา รัตนกิจ 
 (นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูจดรายงานการประชุม ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
 นราธิป ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผูตรวจรายงานการประชมุ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผูตรวจรายงานการประชมุ 


